

**Nhà La San Việt Nam  
1103 Maxey Court  
San Jose, CA 95132**

Ngày 5 tháng 9 năm 2017

Kính thưa quý ân nhân và thân hữu, cùng các bạn trẻ thân thương,

Con bão Harvey đã nhận chìm trong biển nước bao căn nhà ở vùng Houston, gây nên thiệt hại nặng nề cho nhiều người, trong đó có cả các Sơ La San chúng ta, nhưng trái lại đã làm nổi bật tình nước, tình người sau cơn lụt! Khi nước vừa rút đi, đột nhiên từng đoàn người già trẻ, lớn bé, Mỹ, Việt ào ào kéo đến giúp các Sơ dọn sạch nhà ở, trường học, nguyện đường, và biến con đường chung quanh cơ sở La San thành từng ụ từng ụ những đống hư hại. Trong phút chốc, các Sơ đã trở thành “homeless – vô gia cư”, trường học không còn sử dụng được, nhà không ở được, nhưng cũng trong giây lát, các Sơ đã đi vào con tim của bao người dân Texas. Chuyện ấy tuy đã và đang xảy ra ở tận mãi Houston, Texas, nhưng đối với chúng ta, thì Sơ Ngà, Sơ Thoa, Sơ Thu, Sơ Ca thật gần gũi yêu thương. Nhắc đến các Sơ, cả một khung trời kỷ niệm tuôn về ký ức chúng ta còn mãnh liệt hơn giòng nước lũ: Các Sơ đã từng đồng hành với chúng ta trong các hội đoàn Công giáo, ban Giáo lý Việt ngữ, WYD, đoàn Văn nghệ Dân tộc, các chuyến đi phục vụ người nghèo bên quê nhà ... Biết bao người trẻ trong chúng ta và con em chúng ta đã từng được Sơ Ngà, Sơ Thoa, Sơ Thu, Sơ Ca dạy dỗ, bế bồng, nâng niu, đút ăn, thay quần, rồi cùng các Sơ ê a làn điệu dân ca Việt, chấp tay nguyện cầu thuở Bé Lên Ba, hay Lớp Hè La San ở San Jose. Nay các Sơ gặp nạn Harvey, nhà ở, trường học, nguyện đường La San đều hư hại nặng, mời gọi chúng ta quăng đại, hăng hái đáp trả, bằng cách CHUNG TAY XÂY DỰNG LẠI LA SAN HOUSTON cùng các Sơ!

Tha thiết kêu mời quý ân nhân, thân hữu, phụ huynh, giới trẻ

1-Mỗi người theo sức mình giúp các Sơ bằng cách gửi ngân phiếu đề trả cho La Salle Sisters, và gửi về địa chỉ tạm thời:

La Salle Sisters  
13115 Dogwood Blossom Trail  
Houston, Texas 77065

2-Mỗi người dành chút thời giờ quý báu trong cuộc sống bận rộn của mình để đến tham dự buổi tiệc gây quỹ giúp các Sơ, được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày chúa nhật 8 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Dynasty, số 1001, Story Road, San Jose, Ca 95112.

Kính xin quý vị vui lòng giúp chuyển tờ bướm (Flyer) này đến thật nhiều bạn bè, và tiếp tay **mời gọi thêm nhiều ân nhân, quảng bá rộng rãi** cho việc CHUNG TAY XÂY DỰNG LẠI LA SAN HOUSTON. Tha thiết kính mời quý vị hăng hái, nhanh chóng liên lạc với ban tổ chức là các **cô DIỄM THÚY 408-823-9298, cô MAI 408-667-1976, cô PHƯƠNG DUNG 408-605-4890** để giữ chỗ tham dự buổi tiệc chan chứa tình người, nói lên tình liên đới với các Sơ La San và cùng các Sơ CHUNG TAY XÂY DỰNG LẠI LA SAN HOUSTON để các Sơ có nơi phục vụ tuổi trẻ Việt Nam và tu hành.

Với lòng biết ơn quý vị, cùng với các Sơ La San Houston, xin kính chúc quý vị và bảo quyền luôn được âm áp tình Chúa, đậm đà tình người. Nguyện xin Đức Mẹ luôn dìu dắt quý vị và cho con tìm quý vị rạng ngời yêu thương như muôn ngàn giọt nước long lanh tình nước, tình người sau cơn bão lụt.

Thân mến,

Frère Phong